

หนังสือพิมพ์รายวัน

เพื่อชาวเหนือ

CHIANG MAI
NEWS

เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 5930 ประจำวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2550 ★ ราคา 5 บาท ★

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบเกษตรกรรมของประเทศไทย ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม โดยการจัดทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเมล็ดลำไย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณที่มีมาตรฐานและราคายุติธรรม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนชาวไทยร่วมใจกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรกรรมและการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มพล. กล่าวเพิ่มเติมว่า การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ “Longanaria Siamese” ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากเมล็ดลำไยนั้น เป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งในภาคอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับแวดวงเครื่องสำอาง ซึ่งการคิดค้นผลิตภัณฑ์ครีมลำไยได้ระดมความคิด ความชำนาญ การวิจัย การผลิต ตลอดจนการค้นคว้าวิเคราะห์โดยทีมงานที่เป็นคนไทยซึ่งใช้เวลาในการศึกษาวิจัยกว่า 2 ปี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

สำหรับการจัดงานโครงการ “นวัตกรรมเครื่องสำอางไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคมศกนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่มีต่อการเกษตรไทย กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ การสาธิตกระบวนการผลิตครีม

มพล.พัฒนาครีมลำไย

มพล.จับมือภาครัฐและเอกชนพัฒนาครีมลำไย “นวัตกรรมเครื่องสำอางไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สยามคานันท์เครื่องสำอางแห่งประเทศไทย บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น และบริษัท ไชเบอร์คอลล จำกัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดโครงการ “นวัตกรรมเครื่องสำอางไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

มพล.พัฒนาครีมลำไย

มพล.จับมือภาครัฐและเอกชนพัฒนาครีมลำไย “นวัตกรรมเครื่องสำอางไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น และบริษัท ไฮเบอร์คอลล จำกัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดโครงการ “นวัตกรรมเครื่องสำอางไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณซึ่งสกัดจากเมล็ดลำไย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Longanaria Siamese (ลองแกนนาเรีย ไชแอมมิส)” โดยจะจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและงานแสดงโครงการในระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคมนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณครีมลำไยหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามพระราชอัชฌาศัย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล.เปิดเผยถึงการจัดงานโครงการ “นวัตกรรมเครื่องสำอางไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” ว่าเป็นความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเป็นการสนองพระราชดำริสความว่า “เศรษฐกิจของประเทศเราขึ้นอยู่กับภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่” จึงนำมาสู่การริเริ่มโครงการ “นวัตกรรมเครื่องสำอางไทย

พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับแวดวงเครื่องสำอาง ซึ่งการคิดค้นผลิตภัณฑ์ครีมลำไยได้ระดมความคิด ความชำนาญ การวิจัย การผลิต ตลอดจนการค้นคว้าวิเคราะห์โดยทีมงานที่เป็นคนไทยซึ่งใช้เวลาในการศึกษาวิจัยกว่า 2 ปี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

สำหรับการจัดงานโครงการ “นวัตกรรมเครื่องสำอางไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคมศกนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่มีต่อวงการเกษตรไทย กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ การสาธิตกระบวนการผลิตครีมลำไย ตลอดจนบูธแนะนำองค์กรของพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการ และที่สำคัญภายในงานจะจัดจำหน่ายครีมลำไย-ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ “Longanaria Siamese” นำหนักสุทธิ 30 กรัม ราคากระปุกละ 480 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามพระราชอัชฌาศัย